



บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.93 แนวโน้มระยะสั้นอ่อนค่า ,กรอบ 30.85-31.05

* บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.93 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 30.90 แนวโน้มระยะสั้นอ่อนค่าตามทิศทางดอลลาร์ แต่ในระยะยาวหากตลาดคลายกังวลไวรัส COVID-19 และกลับมาติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจมีโอกาสกลับมาแข็งค่าได้ คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 30.85-31.05

* นายจิตติพล พฤษภาเมธาพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.93 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทระยะสั้นยังคงเคลื่อนไหวตามตลาดทุน เนื่องจากการค้าและการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว และช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับเงินบาทก็ลดลงมาก เมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล แต่ในสัปดาห์นี้ ถ้าตลาดเริ่มคลายความกังวลกับโคโรนาไวรัส และกลับมาติดตามตัวเลขเศรษฐกิจก็จะมีโอกาสที่จะเห็นภาพเงินบาทแข็งค่าต่อไปได้เช่นกัน

* คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.85-31.05 บาท/ดอลลาร์ และคาดการณ์บาททรายเป็นสัปดาห์ที่ 30.70-31.20 บาท/ดอลลาร์

* สัปดาห์นี้ ต้องติดตามทั้งการระบาดไวรัส COVID-19 ความคืบหน้าของ Brexit การออกกฎหมายความมั่นคงของฮ่องกง และตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐ โดยเริ่มจากวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. ผู้แทนทั้งจากสหภาพยุโรป (EU) และอังกฤษ (UK) จะเริ่มหารือเรื่องข้อกำหนดทางการค้า หลัง UK ออกจาก EU แล้ว ซึ่งในตลาดเชื่อว่าอาจต้องเลื่อนกำหนดการออกไปถ้าหาข้อสรุปไม่ได้

* ในวันอังคารที่ 30 มิ.ย. ประธานธนาคารกลางสหรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดขึ้นให้การต่อสภาเกี่ยวกับการใช้นโยบายทางการเงินเพื่อรับมือวิกฤติไวรัส COVID-19 ขณะเดียวกันก็จะมีการรายงานตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย (BoP Current Account Balance) ซึ่งคาดว่าจะขาดดุลราว 700 ล้านดอลลาร์ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

* ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค.จะมีการรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Change in Nonfarm Payrolls) ที่จะเลื่อนมารายงานเร็วขึ้น และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ (Initial Jobless Claims) โดยตลาดคาดว่าจะเห็นการจ้างงานฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง 3 ล้านตำแหน่ง รวมถึงยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ที่คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 1.3 ล้านคน ส่งผลให้อัตราการว่างงานในสหรัฐปรับลดลงมาที่ระดับ 12.4%

* ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมด ถือว่ามีทิศทางเป็นบวกกับตลาดการเงิน แต่ในระยะสั้นนักลงทุนต้องจับตาดูการระบาดระลอกที่สอง (Second Wave) ของไวรัส COVID-19 ที่อาจกลับมาเป็นประเด็นกดดันตลาดหุ้น และหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นพร้อมกันไปด้วย

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.45 วันศุกร์ 97.38
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,550.92 ล้านบาท
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 646.05 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.900 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้